

'กิ๊ก' นั้นสำคัญไฉน



มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต VAKORN@DPU.AC.TH

การกระทำบางอย่างเป็นแฟชั่นชั่วคราวหรือเป็นการเท่กระทำบางสิ่งเป็นพักๆ ดังที่ฝรั่งเรียกว่า FAD นั้น อาจไม่เป็นอันตราย แต่ FAD หนึ่งที่เยาวชนไทยกำลังกระทำกันอยู่ในปัจจุบันนั้น เป็นเรื่องน่าห่วงอย่างยิ่ง เพราะไม่มีอันตรายใดที่ยิ่งใหญ่ไปกว่าเห็น “กงจักรเป็นดอกบัว” โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “กงจักร” ที่ชั่วร้ายบั่นทอนความเป็นมนุษย์ที่มีคุณภาพ และบ่อนเซาะสังคมในระยะยาว “กิ๊ก” เป็นคำแสลงใหม่ในภาษาไทยในเหล่าเยาวชนไทยในรอบ 4-5 ปีที่ผ่านมา เท่าที่ได้ไต่ถามเยาวชนบางส่วน แต่เดิมนี่มีความหมายถึงการ “ปึง” หรือการมี SOMETHING ในใจระหว่างเด็กหนุ่มสาว เข้าใจว่ามาจากคำว่า “กิ๊กกิ๊ก”

อย่างไรก็ดี วันเวลาผ่านไปแล้ว “กิ๊ก” ก็พัฒนาความหมายไปด้วย ถ้าถามเด็กวัยรุ่นปัจจุบัน “กิ๊ก” จะมีความหมายแตกต่างกันออกไปบ้างอาจบอกว่ กิ๊กคือ “ปึง” “แอบรัก” “แอบชอบพอกัน” “มีใจให้กัน” แต่ส่วนใหญ่ในระดับนักศึกษามหาวิทยาลัย หรือหนุ่ม-สาวใหญ่แล้ว จะให้ความหมายของ “กิ๊ก” ที่น่ากลัวกว่า

สำหรับคนเหล่านี้ที่มีแฟนเป็นตัวตนอยู่แล้ว “กิ๊ก” หมายความว่าตั้งแต่ “การมีผู้ทางใจกับคนอื่น” “การแอบชอบพอกับคนอื่นอีกอย่างลับๆ” “การแอบมีสัมพันธ์ทางเพศกับคนอื่นอีก” “การมีแฟนอื่นๆ อีกเพื่อเลือก” ฯลฯ

ความหมายที่ดูจะเป็นที่ยอมรับกันในหมู่คนเหล่านี้ ก็คือ “การมีคนอื่นอีกนอกเหนือจากแฟนตน” โดยอาจลึกซึ้งขนาดมีเพศสัมพันธ์ หรือเพียงแต่เฟลิต ทั้งนี้จะต้องมีลักษณะการแอบซ่อนปิดบัง

ซ่อนเร้นไม่ให้แฟนของตนได้ทราบปนอยู่ด้วย บางคนบอกว่า ในบางกรณีทั้งสองฝ่ายต่างอาจมี “กิ๊ก” หลายกิ๊ก อย่างเปิดเผยโดยไม่มีกั๊กปิดบังกัน แต่ทั้งสองก็ยังคงเป็นแฟนกันอยู่เป็นปกติธรรมดา

ข้อเขียนนี้จะพาดพิงถึงเฉพาะกรณีของ “กิ๊ก” ที่มี การปิดบังกันเท่านั้น การมี “กิ๊ก” ไม่ปิดบังกันเป็น สไตล์ของชีวิตที่ทั้งสองจะต้องจัดการกันเอง

โดยแท้จริงแล้ว “กิ๊ก” ไม่ใช่เรื่องใหม่ ผู้ชายไทย ทุกรุ่นได้กระทำกันมายาวนานแล้วอย่างสร้างความขมขื่นให้แก่ฝ่ายหญิง เมื่อยุคแห่งความเท่าเทียมกันของหญิงและชายมาถึง “กิ๊ก” จากฝ่ายหญิงจึงเกิดขึ้นตามธรรมชาติ

ไม่ว่า “กิ๊ก” จะเป็นที่ยอมรับและเผยแพร่ในหมู่คนรุ่นใหม่มากน้อยเพียงใดสิ่งไม่ดีก็ยังคงเป็นสิ่งไม่ดีอยู่นั่นเอง

มองให้ลึกแล้ว “กิ๊ก” ก็คือ การทรยศหักหลัง การไม่ซื่อสัตย์ การไม่จริงใจ การถ้อยถนอยย้อน ซ่อนเงื่อน อย่างไม่อาจปฏิเสธได้

ถ้าใครคิดว่า การกระทำและการมีบุคลิกที่ชั่วร้ายเหล่านี้คือสิ่งปกติที่ใครๆ ก็ทำกัน และเป็นกันเป็นของธรรมดา ไม่เห็นผิดปกติตรงไหนแล้ว ก็ให้นำเป็นห่วงอย่างยิ่ง เพราะเขาเหล่านั้นกำลังเห็น “กงจักรเป็นดอกบัว” สำคัญผิดว่าความชั่วร้าย คือความดีงาม ซึ่งเท่ากับว่า เข้มทิศแห่งศีลธรรม (MORAL COMPASS) กำลังชำรุด

“กิ๊ก” ที่กำลังเห่อกันอยู่ในขณะนี้เป็นสิ่งชั่วร้ายที่คนดีมีศีลธรรมไม่ว่าชาติไหนเขาไม่ทำกันเพราะมันคือความอึดอัด และเป็นการขาดความจริงใจที่เป็นตัวบั่นทอนความสัมพันธ์อันงดงามของสัตว์โลกมาตลอดประวัติศาสตร์อันยาวนาน

โลกของมนุษย์ที่ศรัทธาในความดีงามและมีวัตรปฏิบัติที่อยู่ในทำนองคลองธรรมล้วนรังเกียจ “กิ๊ก”

ยิ่งสังคมตะวันตกที่เยาวชนไทยถือว่าเป็นตัวอย่างของการเลียนแบบด้วยแล้ว ความไม่สัตย์ซื่อและไม่จริงใจต่อกันของตานั้นถือว่าเป็นเรื่องชั่วร้าย (SEX IN THE CITY ที่เยาวชนไทยชอบดูกันนั้น เป็นนิยายที่ไม่ใช่เรื่องจริง และไม่ได้สะท้อนความเชื่อและวัตรปฏิบัติที่แท้จริงของคนอเมริกันส่วนอื่นๆ ที่เป็นส่วนใหญ่)

ถึงแม้ “กิ๊ก” ที่ลงไปสักถึงมีเพศสัมพันธ์กับคนหลายคนจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ในทางแพทย์โรคที่ติดกันทางเพศสัมพันธ์ หรือ STM-SEXUALLY TRANSMITTED DISESES จะมีถึง 50 โรค ไม่ว่าจะเป็น AIDS ไวรัสบี ติดเชื้อไวรัสฮานาซันดโกโนเลีย ชิฟิลิส เริม มะเร็งบางชนิด เช่น มะเร็งในตับอันเป็นผลจากรับไวรัสบี ฯลฯ)

แต่ถึงที่อันตรายกว่าก็คือการชำรุดของซิมทิกแห่งศีลธรรม

ถ้าเยาวชนทั้งชาติของเรานิยมชมชื่นและเห็นว่า “กิ๊ก” เป็นเรื่องปกติ ไม่เสียหาย ก็คงไม่ผิดอะไรกับการที่วันหนึ่งในอนาคตกำลังสำคัญของชาติเราจะเห็นว่าการทรยศหักหลัง ไม่จริงใจ ไม่ซื่อสัตย์เป็นเรื่องปกติ

“กิ๊ก” ไม่ว่าจะของชายหรือหญิง ลึกซึ้งหรือไม่ลึกซึ้งในทางเพศ ไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องและควรกระทำทั้งสิ้น ลองเอาใจเขามาใส่ใจเราดูว่า ถ้าเขามี “กิ๊ก” แบบที่เราแอบทำนั้นเราจะรู้สึกอย่างไร

ความรักเป็นสิ่งที่สวยงาม และจะคงทนอยู่ได้อย่างงดงามก็ด้วยความจริงใจต่อกันและกันเท่านั้น